

Số: 1420 /STC-TCDN

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 6 năm 2020

V/v phương án tài chính tháo  
gỡ khó khăn dự án khắc phục  
ô nhiễm bãi rác huyện Lấp Vò

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Thông báo số 98/TB-VPUBND ngày 27/05/2020 tại cuộc họp giải quyết kiến nghị của Công ty CP Môi trường Cửu Long – Sông Tiền về việc vận chuyển rác tại huyện Lấp Vò;

Tiếp nhận Văn bản số 17/2020/CV.CLST ngày 01/06/2020 của Công ty CP Môi trường Cửu Long - Sông Tiền về việc kiến nghị phương án tài chính tháo gỡ khó khăn dự án khắc phục ô nhiễm bãi rác huyện Lấp Vò (đính kèm);

Tiếp nhận Công văn số 1413/SKHĐT-HTĐT ngày 10/06/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phúc đáp phương án tài chính tháo gỡ khó khăn dự án khắc phục ô nhiễm bãi rác huyện Lấp Vò;

Tiếp nhận Công văn số 55/QĐTPT-TDĐT ngày 09/06/2020 của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh về việc ý kiến đối với các kiến nghị của Công ty CP Môi trường Cửu Long – Sông Tiền về dự án khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác huyện Lấp Vò;

Tiếp nhận Công văn số 57/UBND-TN ngày 10/06/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò về việc kiến nghị của Công ty CP Môi trường Cửu Long – Sông Tiền;

Sau khi tiếp thu ý kiến của các ngành và đơn vị, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về tình hình thực hiện dự án của Công ty Cửu Long - Sông Tiền:

Theo văn bản số 17/2020/CV.CLST ngày 01/6/2020 thì Công ty Cửu Long - Sông Tiền kiến nghị tiếp tục hoạt động theo đúng Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và đề nghị sớm phê duyệt cho Công ty kết hợp thu gom - vận chuyển rác (không qua trạm tập kết và sang chiết rác) trong 08 năm còn lại.

Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò đã làm việc với Công ty Cửu Long - Sông Tiền, theo đó huyện đã bố trí được địa điểm sang chiết rác mới, giao Công ty đầu tư xây dựng hoàn chỉnh trạm sang chiết rác đảm bảo các điều kiện theo quy định. Tuy nhiên Công ty không thống nhất do nguồn lực hạn chế.

2. Về việc không tính lãi vay của dự án bắt đầu từ tháng 03/2020 đến hết năm 2020:

Dự án chưa đủ điều kiện để thực hiện việc xóa, giảm lãi vay theo quy định tại Quy chế quản lý rủi ro của Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh. Trường hợp được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt chủ trương khác thì Quỹ sẽ xem xét, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Về việc thế chấp tài sản bổ sung:

Theo Quy chế quản lý rủi ro của Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh thì giá trị tài sản đảm bảo của dự án còn thiếu là 2.319 triệu đồng. Do đó Công ty Cửu Long - Sông Tiền phải bổ sung tài sản thế chấp với giá trị đảm bảo là 2.319 triệu đồng hoặc trả nợ trước hạn với số tiền là 2.319 triệu đồng.

Từ những nội dung trên, Sở Tài chính đề xuất phương án tài chính tháo gỡ khó khăn dự án khắc phục ô nhiễm bãi rác huyện Lấp Vò như sau:

- Đề nghị Công ty Cửu Long - Sông Tiền bổ sung tài sản thế chấp với giá trị đảm bảo là 2.319 triệu đồng hoặc trả nợ trước hạn với số tiền là 2.319 triệu đồng cho Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh.

- Xem xét cho Công ty Cửu Long - Sông Tiền được gia hạn thời gian trả lãi vay từ khi Trạm sang chiết rác Tân Mỹ ngừng hoạt động đến khi Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò giao lại công tác thu gom và vận chuyển rác cho Công ty Cửu Long - Sông Tiền. Phần nợ gốc Công ty phải trả định kỳ đúng quy định của Hợp đồng tín dụng.

(Trường hợp Nhà đầu tư đề nghị chấm dứt việc thực hiện dự án: Căn cứ quy định của Luật Đầu tư năm 2014 thì việc Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án là thuộc quyền quyết định của nhà đầu tư. Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản và không được Nhà nước hỗ trợ.)

Kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCDN.

**GIÁM ĐỐC**

**Ngô Hồng Chiêu**